



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ภาคผนวก ก  
เรื่องย่อรวมเรื่องสั้น

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

## เรื่องย่อรวมเรื่องสั้น

หนังสือเล่มสอง ประพันธ์โดย เตือนวาท พิมวนา

หนังสือเล่มสอง เรื่องผู้รอกอย

เรื่องย่อ ตัวละครข้าพเจ้าเก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง และรอกอยเจ้าของเงินจะกลับมา โดยมีความคิดวนเวียนอยู่กับเงินจำนวนนั้น

หนังสือเล่มสอง เรื่องเด็กหนุ่ม

เรื่องย่อ เด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังตกงาน จึงได้เดินทางไปอาศัยอยู่กับลุง ลุงให้ทำงานที่ตู้ซอมรถของลุง จึงได้รู้จักกับช่างในตู้ซอมรถ และมีเรื่องกับช่างในตู้ซอมรถเพราะเด็กหนุ่มได้ไปแอบดูภรรยาของช่างในตู้ซอมรถอาบน้ำที่บ่อน้ำ

หนังสือเล่มสอง เรื่องอำนาจ

เรื่องย่อ นางอาลัยเป็นภรรยาของนายบรรจบ นางอาลัยเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวย ส่วนนายบรรจบเป็นผู้ชายที่มีฐานะธรรมดา เมื่อทั้งสองแต่งงานกันนางอาลัยจึงเป็นคนที่คอยออกคำสั่งตลอดเวลาทำให้นายบรรจบสูญเสียความมั่นใจ ดังนั้นนายบรรจบจึงกลับไปหาคนรักเก่า ทำให้นางอาลัยเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ และนายบรรจบจึงหันกลับมารักนางอาลัยอีกครั้ง

หนังสือเล่มสอง ในกำแพง

เรื่องย่อ หญิงสาวคนหนึ่งที่มีสามีกำลังจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เธอมีหน้ามีหน้าตาในสังคมจากการทำงานของสามีที่เป็นนักการเมือง เมื่อเธอกลับมาบ้านหลังจากไปเยี่ยมสามีที่อาการทรุดหนัก เธอค้นพบว่าบ้านนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนของเธอเลย เธอรู้สึกเสียใจปณตใจที่สามีกำลังจะเสียชีวิต จากนั้นเธอจึงเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองด้วยการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแบบที่เธอต้องการจะใส่ แต่จากหลังจากนั้นเธอก็กลับพบว่าสามีอาการดีขึ้น เธอจึงตัดสินใจว่าจากนี้เธอจะกลับมาเป็นตัวของตัวเอง ด้วยการพูดคุยกับสามีให้มากขึ้น

หนังสือเล่มสอง ผู้บรรลู่

เรื่องย่อ หญิงสาวคนหนึ่งเห็นชายวัยกลางคนที่เธอรู้จักเป็นเหมือนพระเจ้าของเธอคอยสอนให้เธอรู้จักโลกมากขึ้น แต่ชายวัยกลางคนกลับหลงรักเธอและไม่อยากเป็นพระเจ้าของเธออีกต่อไป จึงสอนให้เธอรู้จักเพศสัมพันธ์ หลังจากนั้นหญิงสาวก็ได้เรียนรู้ว่า พระเจ้าของเธอก็คือปุถุชนธรรมดาทั่วไป

### หนังสือเล่มสอง เรื่องหนังสือเล่มสอง

เรื่องย่อ บุญส่งเคยเป็นลูกน้องของเจ้าพ่อทำให้มีชีวิตที่ตีร่ำรวย มีอิทธิพลมากมาย แต่วันหนึ่งเมื่อเจ้าพ่อถูกคนลอบฆ่า ชีวิตของบุญส่งก็ตกอับ ดังนั้นบุญส่งจึงคิดถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อครั้งที่เขาเป็นเด็ก เคยซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมา แต่เค้าไม่เคยอ่านตอนจบของหนังสือเล่มนั้นซึ่งคือเล่มที่สอง บุญส่งจึงได้กลับไปตามหาร้านหนังสือนี้อีกครั้ง ซึ่งปรากฏว่าหนังสือเล่มนั้นยังอยู่ หญิงสาวที่เป็นผู้ขายให้บุญส่งเก็บเอาไว้ และนำมาให้บุญส่ง แต่ท้ายที่สุดแล้วบุญส่งก็กลับไม่ต้องการมันอยู่ดี หญิงสาวจึงได้นำหนังสือเล่มสองกลับไป พร้อมกับหนังสือเล่มหนึ่งของบุญส่งด้วยเช่นกัน

### หนังสือเล่มสอง เรื่องคุณหมอ

เรื่องย่อ คุณหมอกลับมายังบ้านเกิด พร้อมกับความกังวลว่าผู้คนที่นี่ยังจะต้อนรับเขาอยู่หรือไม่ เพราะเขาไม่ใช่หมอที่แท้จริง เป็นเพียงพยาบาลวิสัญญีแต่พยายามรักษาคนในหมู่บ้านนี้มานาน เมื่อความลับถูกเปิดเผยเขาจึงหนีไปอยู่ที่อื่น เมื่อเวลาผ่านไปเขายังรักและคิดถึงที่นี้อยู่จึงกลับมาอีกครั้ง ในขณะที่คุณหมอหนีไปอยู่ที่อื่น มีหมอจริง ๆ มาตั้งคลินิก ชื่อ หมอชาญ เมื่อหมอชาญทราบว่าคุณหมอกลับมาอีกครั้ง ทำให้เขาไม่มั่นใจว่าควรจะอยู่ที่นี้ต่อไปหรือไม่ เพราะผู้คนที่นี้รักและเคารพคุณหมอมากกว่าเขาซึ่งเป็นหมอที่แท้จริง

### หนังสือเล่มสอง เรื่องรอยภาพ

เรื่องย่อ ตัวละครผมบังเอิญมาพบกับนักมวยชื่อดังที่เคยชกกับพ่อของเขาในอดีตแล้วทำให้พ่อของเขาต้องเสียชีวิต เขาจึงต้องการแก้แค้นนักมวยคนนี้ให้กับพ่อของเขา

### หนังสือเล่มสอง เรื่องในความมืด

เรื่องย่อ ตัวละคร “เขา” เลือกรรยาผิดทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป เขาต้องทะเลาะกับชายอื่นเพราะภรรยาของเขาชอบเข้าหาผู้ชายเหล่านั้น สองสามีภรรยาจึงอยู่กันด้วยความเกลียดชัง

## ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### หนังสือเล่มสอง เรื่องในแสงสว่าง

เรื่องย่อ เรื่องราวของลุงที่เคยมีชีวิตอยู่กับภรรยา หลังจากดวงตาของลุงเริ่มมองไม่เห็น ภรรยาจึงหนีไปจากลุง วันหนึ่งภรรยากลับมาหาลุงอีกครั้ง แต่ลุงกลับมีพฤติกรรมที่ลักลอบเป็นชู้ ทำให้ชาวบ้านแอบตามไปดู พร้อมทั้งภรรยาของลุงก็จับได้ ทำให้ลุงไม่พอใจ และคิดว่าจะไปรักษาดวงตาของตนเองเสียที่

### หนังสือเล่มสอง เรื่องฤดูหนาว

เรื่องย่อ ชายแปลกหน้ากำลังได้งานใหม่เป็นยามเฝ้าหอพระ เค้าจึงมาแวะกินเหล้าก่อนไปแจ้งภรรยาเพราะเขาได้งานแล้ว เจ้าของร้านจึงชวนเขาไปจับปลาตุ๋กที่หอพระที่เขาจะไปเป็นยาม ทั้งสองจึงแอบไปจับปลาและย่างปลา แต่ไฟลามไปทั่วหอพระ ทำให้ทั้งคู่จึงถูกจับได้ในที่สุด

### หนังสือเล่มสอง เรื่องเด็กไม้

เรื่องย่อ มาลาอยู่กินกับสามีมานานหลายปีแต่ไม่มีลูก ทำให้เธอนั่งแทะสลักเด็กไม้ สามีจึงพยายามนำลูกของคนอื่นให้เธอเลี้ยงเพื่อให้หลุดออกจากโลกของเด็กไม้

### หนังสือเล่มสอง เรื่องกาละแห่งงาน

เรื่องย่อ ตัวละคร ผม เป็นนักเขียน พยายามปั้นต้นฉบับให้เสร็จ จึงเกิดภาวะเครียด กัดฟัน และหาทางระบายความเครียดพร้อมทั้งพยายามปิดต้นฉบับให้สำเร็จ

### สัมพันธ์ภาพ ประพันธ์โดย เตือนวาท พิมานา

#### สัมพันธ์ภาพ เรื่องสัมพันธ์ภาพ

เรื่องย่อ สมบูรณ์เป็นเจ้าของที่หอสมุด เขามีแบบอย่างในด้านความคิด การตัดสินใจ คือนักเขียนชื่อสันติ วันหนึ่งเขาตัดสินใจทิ้งครอบครัวไป แล้วกล่าวโทษว่าสิ่งที่ทำให้เขาคิดและตัดสินใจแบบนี้คือแนวคิดของสันติ

#### สัมพันธ์ภาพ เรื่องผมอยากนอนกับคุณ

เรื่องย่อ สามีอยากมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของตนเอง เพราะภรรยานับถือศีล กินเจ ปฏิบัติธรรม ทำให้เธอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอีกแล้ว สามีจึงได้แต่เพื่อหาภรรยาคนเก่าที่เขาเคยรัก

#### สัมพันธ์ภาพ เรื่องผมไม่อยากจะนอนกับใคร

เรื่องย่อ รัญจวนต้องออกจากบ้านไปนอนที่อื่นเพราะแม่สามีจะมานอนค้างที่บ้าน เขาเลือกไปหาเพื่อนในอดีตที่เค้าเคยแอบรักน้องสาวของเพื่อน แต่พอถึงเวลากลางคืนเขาก็กลับไม่กล้านอนบ้านเพื่อน เหตุผลคือตอนกลางคืนเขาจะหอนเสียงดัง ทำให้เขาอับอาย

### สัมพันธภาพ เรื่องกานดา

เรื่องย่อ กานดาเป็นผู้หญิงสวย ที่ใคร ๆ ต่างหมายปอง แต่พอมมาแต่งงานกับเกลื้อ กานดาก็เปลี่ยนแปลงไปไม่พยายามแต่งตัวสวยเหมือนเก่า ทำให้เกลื้อไม่พอใจว่าทำไมอยู่กับเขาแล้วกานดาถึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากขึ้น

### สัมพันธภาพ เรื่องแสงดา

เรื่องย่อ แสงดามีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เธอทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้ได้ จนสุดท้ายด้วยกิเลสของเธอกลับทำให้ชีวิตของเธอตกต่ำลง

### สัมพันธภาพ เรื่องสิทธิบุรุษ

เรื่องย่อ ภรรยาของวสุมีชัย เขาโกรธเธอมาก เวลาต่อมาเขาพบว่าคนที่เป็นผู้ชู้กับภรรยาของเขา คือเพื่อนของเขาเอง แต่เพื่อนของเขาอ้างว่าทำไปด้วยเหตุผลที่วสุเคยแค้นเขา ก่อน

### สัมพันธภาพ เรื่องผู้จัดการมรดก

เรื่องย่อ โชติได้มรดกจากครอบครัวเป็นไร่แห่งหนึ่ง เขาจึงพยายามมาเป็นชาวไร่ ก่อนจะพบว่า เป็นชาวไร่มีแต่ความลำบาก

### สัมพันธภาพ เรื่องจันทเจ้าชู้

เรื่องย่อ ศักราชเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องผู้หญิง เพราะเขาเอาแต่ทำงาน วันหนึ่งเขามีความสัมพันธ์กับหญิงสาวด้วยความบังเอิญ เขาหลงรักเธอ และพยายามตามหาเธอ

### สัมพันธภาพ เรื่องในความป่วยไข้

เรื่องย่อ ตัวละครเขาในเรื่อง เป็นโรคร้ายจากการเที่ยว พ่อจึงส่งเขาไปอยู่กับน้องสะใภ้ แต่เขาไม่เคยหมดหวังในชีวิตที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเลย

## ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

### สัมพันธภาพ เรื่องเหนือจอมคนยังมีจอมพล

เรื่องย่อ จอมพลเผด็จในวัยชราได้รับข่าวว่าคู่ต่อสู้ทางการเมืองของเขาได้เสียชีวิตลง ทำให้เขารู้สึกว่าวันที่เขารอคอยมานานสมหวังเสียที

### สัมพันธภาพ เรื่องยุทธการบ้านสามหลัง

เรื่องย่อ ตัวละครผมพยายามมองหาคนดี ๆ ที่อยู่รอบตัวเขาเป็นงานอดิเรก

### ทุกซ์หฤหรรษ์ ประพันธ์โดย เตือนวาด พิมวนา

#### ทุกซ์หฤหรรษ์ เรื่องความเกลียด

เรื่องย่อ จำรัสเกลียดพ่อเพราะรู้ว่าพ่อล่าเอียง ทั้งที่พ่อแบ่งสมบัติด้วยความยุติธรรม จากนั้นเค้าจึงเดินทางไปหาอา ให้อาสอนเป็นนักเขียน สุดท้ายเขาก็ทะเลาะกับอาและจะกลับมาเผาธุรกิจเล็ก ๆ ของพ่อเสีย แต่พ่อก็ได้เดินทางจากไปแล้ว

#### ทุกซ์หฤหรรษ์ เรื่อง ณ เทศกาล

เรื่องย่อ ซานีเป็นครูอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา เขามักคอยช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้ภารโรงที่วิทยาลัยชื่นชอบเขา พอถึงวันปีใหม่ภารโรงสามคนก็มากินเหล้าที่บ้านเขากับเพื่อนครูอีกท่านหนึ่ง จากนั้นเมื่อทุกคนเมาก็เริ่มทะเลาะเบาะแว้งกัน แล้วให้ซานีเกิดบาดแผล ซานีจึงไล่ทุกคนออกจากบ้าน

#### ทุกซ์หฤหรรษ์ เรื่องชีวิตมหัศจรรย์ของยัยปี่

เรื่องย่อ ตัวละครมีชีวิตร้ายแต่คนเป็นขี้สงสารทำให้เขาถูกหลอกจากคนในครอบครัวเดียวกันถึงสามคน แม้จะถูกหลอกแต่เขายังมองโลกในแง่ดีเสมอ

#### ทุกซ์หฤหรรษ์ เรื่องทุกซ์หฤหรรษ์

เรื่องย่อ ตัวละครผมเขียนบทกวีเพื่อหญิงสาวคนหนึ่ง แต่เมื่อเธอรักเขาแล้ว เขากลับพบว่าสิ่งที่เขารักคือกวีไม่ใช่หญิงสาวอีกต่อไป

#### ทุกซ์หฤหรรษ์ เรื่อง เรื่องปวดใจ

เรื่องย่อ ตัวละครผมกำลังกลับไปเที่ยวทะเล ตอนอยู่ที่เกาะเขาสนิทสนมกับสุนัขตัวหนึ่งมาก เมื่อจากมาก็ลืมสุนัขตัวนั้น เหมือนที่เขาเคยลืมเรื่องราวอดีตบางเรื่องที่ทำให้เขาเจ็บปวด

#### ทุกซ์หฤหรรษ์ เรื่อง จินตนาการที่อ้วนวล

เรื่องย่อ ตัวละครในเรื่องเล่าเรื่องราวของฝาแฝดสองคนให้กับหญิงสาวที่เขาบังเอิญเจอได้ฟัง ซึ่งเป็นเรื่องราวของแสงดาว กับแสงเดือนที่คนพี่รียาน้องสาวที่ได้แฟนที่ดี ทำให้พี่สาวโกหกครอบครัวว่าแฟนน้องสาวข่มขืนเธอ

### ทุกซ์เหตุการณ์ เรื่องเจ้าภาพจงเจริญ

เรื่องย่อ ขวัญใจ เด็กสาวในหมู่บ้านท้องถิ่นทำให้คนในหมู่บ้านต้องหาคนที่ทำให้ขวัญใจท้องถิ่น มีผู้ชายหลายคนที่เป็นผู้ต้องสงสัย รวมถึงตัวละครเอกในเรื่องเช่นกัน แต่เขาเลือกจะหนีออกไปจากหมู่บ้านพักหนึ่งแล้วกลับมาใหม่เมื่อเรื่องคลี่คลายลง

### ทุกซ์เหตุการณ์ เรื่องคุณครูคนแรกของ ดร. ฮาเวล

เรื่องย่อ ย้อนอดีตกลับไปยังวัยรุ่นของ ดร. ฮาเวล เพื่อดูว่าใครเป็นผู้หญิงคนแรกของเขา

### ทุกซ์เหตุการณ์ เรื่องดอกไม้ยู่หนิด

เรื่องย่อ ตัวละครแฉวและนครต้องการมีความรักที่จริงจัง จึงได้ต่างนึกถึงกันและกันเพราะเป็นเพื่อนข้างบ้านกันมานาน เพราะต่างก็เข้าใจกันว่าอีกฝ่ายน่าจะแอบชอบตนเองอยู่

### ทุกซ์เหตุการณ์ เรื่องเห็ดในซากไม้

เรื่องย่อ อุซากับทำนองเป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมานาน วันหนึ่งนายเชลยเพื่อนทั้งคู่แวะมาเยี่ยมเยียน ทำให้ทั้งคู่ได้รู้ว่าปัญหาของทั้งคู่คือความรักที่จืดจางลงไป

### ทุกซ์เหตุการณ์ เรื่องบ้านอ้างว้างของ ก.สร้างคนางค์

เรื่องย่อ ชายผู้หนึ่งหลงใหลในตัว ก. สร้างคนางค์ เขาเป็นคนดูแลบ้านพักตากอากาศให้เธอ คอยเวลาที่เธอจะมาเยี่ยม แต่วันหนึ่งก็เธอก็ไม่กลับมาอีกเลย

### ทุกซ์เหตุการณ์ เรื่องเงาไม้ไหวต่อสายลม

เรื่องย่อ คำนวน หลงรักวาริ ทำให้คำนวนโกหกเธอ เพื่อให้ได้เธอมาครอบครอง เมื่อแต่งงานกันทำให้วาริรู้ว่าคนที่เธอรักมาตลอดคือเพื่อนของคำนวน แต่เขาสวมรอยเป็นคน ๆ นั้น

## ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ ประพันธ์โดย เตือนวาด พิมวนา

ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องเขาเห็นเธอชัดแล้วในเงาสลัว...

เรื่องย่อ วิชาญกับเพื่อน ๆ มาเที่ยวกัน พอเมาและด้วยแรงยุของเพื่อน ๆ ทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับเอ แต่สุดท้ายวิชาญก็ต้องปฏิเสธเอเพราะเขารักผู้หญิงคนหนึ่งมาตลอดจนไม่สามารถรักเธอได้



### ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องลารา

เรื่องย่อ เงี้ยวเคยมีครอบครัวแต่เพราะอุบัติเหตุทำให้เขามีปัญหาทางสมองไม่สามารถกลับมาทำงานตามปกติได้ ทำให้ภรรยาทิ้งเขาไป จากนั้นเขาก็ต้องเข้ารับการรักษาทางจิตอยู่ยาวนานจนเพื่อนสนิทพาเขามารักษาต่อ แล้วตอนนี้เขาเริ่มมีความรักอีกครั้งกับบรรณารักษ์สาว

### ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องดอกฝัน

เรื่องย่อ โชติร่วมก่อตั้งบริษัทมาพร้อมกับเพื่อนของเขา พอเพื่อนของเขาเสียชีวิตไป โชติก็ให้สายธารลูกชายของเพื่อนเข้ามาบริหารต่อ แต่ทั้งสองคนมีความเห็นต่างทางการเมือง ทำให้ต่างฝ่ายต่างอึดอัดที่จะทำงานด้วยกันอีก

### ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องจิตวิญญาณส่วนใหญ่

เรื่องย่อ เป็นเรื่องของสุนัขตัวหนึ่งที่วิจารณ์เจ้านายด้วยความเป็นห่วงเป็นใย

### ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องกาลครั้งนี้ศตวรรษที่ 21

เรื่องย่อ ศักดินาได้มาเจอกับเพื่อนเก่าคำมูน ทั้งสองคนจึงได้พูดคุยกัน และจบด้วยศักดินาทำร้ายคำมูน

### ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องด้านมืด

เรื่องย่อ ตัวละครสว่างถูกใช้ให้ไปฆ่าคน เขายอมทำเพราะเขาไม่ต้องการให้ครอบครัวของเขาลำบาก เพราะคนที่สั่งให้เขาทำเป็นผู้มีอำนาจ

### ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องความเรียงर्मย์สมสู่กับชีวิต

เรื่องย่อ สาครอยู่กินกับภรรยามานานจนมีลูกสาววัยรุ่น เขารักภรรยาเพราะภรรยาตามใจเขา ไม่สนใจเวลาเขาไปมีหญิงอื่น จนวันหนึ่งที่ลูกสาวของเขาถูกชายวันกลางคนหลอกให้รัก ทำให้เขารู้สึกโกรธแค้น

### ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องแมวเหมียว

เรื่องย่อ ตัวละครชอบผู้หญิงคนหนึ่ง แต่เขาหึงในศักดิ์ศรีเกินจะบอกหล่อนไปได้ว่าเขารัก

### ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องอิสตรี

เรื่องย่อ สามีนอกใจโพรยทอง ทำให้เธอกลับไปหาเพื่อนเก่าชื่อน้ำผึ้ง แล้วคุยกันเรื่องความรักกับความใคร่ เธอมั่นใจว่าความรักกับความใคร่เป็นเรื่องเดียวกัน และเธอจะทำให้สามีกลับมารักเธอได้ เพื่อพิสูจน์ความจริงข้อนี้

### ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องฝันแห่ง

เรื่องย่อ ตัวละครไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุด แล้วเจอหญิงชาวบ้านขายบริการบนเกาะ เขาอยากซื้อบริการเธอ แต่เธอบอกว่าเธอขายให้กับชาวต่างชาติเท่านั้น เพื่อวันหนึ่งเธอจะกลับมามีชีวิตปกติบนเกาะได้

### ฝันแห่งและเรื่องอื่น ๆ เรื่องเขาแบ่งบาน... ช่วงกาลนานแล้ง

เรื่องย่อ วิชาญหลงรักเจ็บบมานาน จนวันหนึ่งเพื่อน ๆ ต่างมีครอบครัว เหลือแต่เขาคนเดียวที่ยังคงมั่นคงอยู่กับเธอ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี